

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนด  
มาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมความ และโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำ เนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑. การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์คู่มือ ชั้น ตอนการขอ อนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒. จัดอบรมหรือให้ ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ของ หน่วยงานใน การขอใช้ทรัพย์สิน ของ ราช การของ หน่วยงาน ๓. กำกับดูแลและ ตรวจสอบบันทึก การใช้ทรัพย์สิน ของราชการของ หน่วยงาน	กองคลัง/ทุก ส่วนราชการ	ตลอดปี ๒๕๖๖	๑. มีการจัดทำ/ ประชาสัมพันธ์ คู่มือขั้นตอนการ ขออนุญาตยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. ให้ความรู้/ ติดตามการดำ เนินงานของ พนักงาน เกี่ยวกับ การขอให้ ทรัพย์สิน ของ หน่วยงานใน การ ประชุมประจำ เดือน	ผู้บังคับบัญชา แต่ละระดับ ควร ติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำ เนินการ	ข้อเสนอแนะ
๒. คุณภาพการ ดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบ และกำกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามขั้นตอน และ ระยะเวลาที่กำหนด ตามกฎหมาย ๒. ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานการ ให้ บริการแก่ประชา ชน หรือผู้มาติดต่อ ที่หน่วยงานให้ เป็น ไปตามคู่มือการให้ บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลหรือ เผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ	ตลอดปี ๒๕๖๖	๑. กำหนดบทลง โทษทางวินัยแก่ พนักงานที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๒. ติดตามและ ตรวจสอบ สถานะของ ข้อมูล ข่าวสาร ใน เว็บไซต์ หน่วยงานให้เป็น ปัจจุบัน	ผู้บังคับบัญชา แต่ละระดับควรติด ตามการ ปฏิบัติ งานขอ ผู้ใต้บง คับบัญชาอย่าง ต่อเนื่องและลง โทษผู้ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
๓. เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ	เผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/ การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ต่างๆทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ	ตลอดปี ๒๕๖๖	ติดตามและ ตรวจสอบ สถานะของ ข้อมูลข่าวสารใน เว็บไซต์หน่วย งานให้เป็น ปัจจุบัน	ผู้บังคับบัญชา แต่ละระดับควรติด ตามการปฏิบัติ งานของผู้ใต้บง คับบัญชาอย่าง ต่อเนื่องทุก เดือน